
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Ég vil að gjaldskylda verði um rándýrt hlið út af bílastæði Alþingis !

Kveðja

Jón Ragnarsson


